

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์	80 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อการศึกษา 4. หากเป็นบุตร อสม. หรือบุคลากรสังกัดหน่วยงานทางสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. หากเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. หากเป็นผู้ที่มีภูมิสำเนา หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว หรือจังหวัดทางภาคกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อที่ 1-3 ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร <p><u>เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (GPAX) 3. เอกสารเขียนบรรยายหัวข้อ : บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของงานสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคในมุมมองของตนเอง ตลอดจนแรงบันดาลใจหรือความตั้งใจต่อการอยากเรียนทางด้านสาธารณสุข ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 4. สมัครผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หรือระบบการรับสมัครของคณะ หากสมัครตรงเข้ามาที่หลักสูตรจะต้องกรอกใบสมัครด้วย 5. เอกสาร Portfolio ไม่เกิน 12 หน้า (ถ้ามี) 	<p><input checked="" type="checkbox"/> สอบสัมภาษณ์*</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่สอบสัมภาษณ์</p> <p><u>หมายเหตุ:</u> <i>สอบสัมภาษณ์ On-site ที่ตั้ง และ Online (กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมา On-site ได้)</i></p>

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล	35 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยจำนวน 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรคต่อการศึกษา 4. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (ในกรณีเป็นผู้สมัครเรียนชาวต่างชาติ) 5. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อที่ 1-3 ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร <p><u>เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (GPAX) 3. เอกสารแนะนำตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (ถ้ามี) 4. ใบสมัคร หรือสมัครผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หรือ ระบบการรับสมัครของคณะ 	<p><input checked="" type="checkbox"/> สอบสัมภาษณ์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่สอบสัมภาษณ์</p> <p><u>หมายเหตุ:</u> <i>การสอบสัมภาษณ์ Online และ On site (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ตามสถานการณ์ อาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม)</i></p>

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานามัยสิ่งแวดล้อม	35 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นโรคตาบอดสี 4. เป็นผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่มีประวัติโรคจิต ไม่เป็นผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนและไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงตามหลักฐานทางการแพทย์ หรือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ 5. หากเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ <p><u>เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. ใบแสดงผลการเรียน <i>หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนใน 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนใน 3 ภาคการศึกษา</i> 3. ใบสมัคร หรือสมัครผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หรือระบบการรับสมัครของคณะ 4. เอกสารเขียนบรรยายหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในมุมมองของตนเอง ตลอดจนแรงบันดาลใจหรือความตั้งใจต่อการอยากเรียนทางด้านสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลในใบแสดงผลการศึกษา (รป.) ไม่ตรงกับชื่อหรือชื่อสกุลที่ยื่นสมัคร เป็นต้น 	<input checked="" type="checkbox"/> สอบสัมภาษณ์ *รูปแบบ online <input type="checkbox"/> ไม่สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม	35 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <p>1. เป็นผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือเทียบเท่า</p> <p>2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร</p> <p><u>เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร</u></p> <p>1. สำเนาบัตรประชาชน</p> <p>2. ใบแสดงผลการเรียน</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>หมายเหตุ: สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าแสดงผลการเรียนใน 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าแสดงผลการเรียนใน 3 ภาคการศึกษา</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> สอบสัมภาษณ์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่สอบสัมภาษณ์</p>
หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ	30 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <p>1. เป็นผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยจำนวน 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า</p> <p>2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร</p> <p><u>เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร</u></p> <p>1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <p>2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน</p> <p>3. เอกสารแนะนำตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> สอบสัมภาษณ์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่สอบสัมภาษณ์</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>หมายเหตุ : การสอบสัมภาษณ์ Online และ On site (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถานการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)</i></p>